

# กระทรวงพลังงานจัดโครงการ “เปลี่ยน โลกทุกวัน” หวังปลูกจิตสำนึกคนไทยร่วมใจประหยัดเพื่อชาติ



กระทรวงพลังงาน ได้ฤกษ์เปิดตัว “โครงการเปลี่ยนโลกทุกวัน” ภายใต้แนวคิด 7 วัน 7 พฤติกรรม  
ประหยัดพลังงาน หวังกระตุ้นคนไทยมีจิตสำนึกที่ดีในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานด้วยวิธี  
ปฏิบัติที่ง่ายและทำต่อเนื่องได้ทุกวัน มั่นใจหากคนไทยไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประหยัดพลังงานมีโอกาส  
ที่ประเทศไทยจะเกิดภาวะวิกฤตความมั่นคงด้านพลังงาน



นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงานได้จัดทำโครงการ “เปลี่ยนโลก  
ทุกวัน” ภายใต้แนวคิด “ 7 วัน 7 พฤติกรรม ประหยัดพลังงาน” เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ  
ประหยัดพลังงาน โดยหันมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานอย่างประหยัดต่อเนื่องทุกวัน เพราะปัจจุบันความ  
ต้องการใช้พลังงานในประเทศไทยได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตามจำนวนประชากรและอัตราการเจริญเติบโตทาง  
เศรษฐกิจที่สูงขึ้น ขณะที่ความต้องการใช้พลังงานกลับสวนทางกับปริมาณของพลังงานที่เริ่มปรับตัวลดลงและมีอยู่  
อย่างจำกัด

ทั้งนี้หากประเทศไทยไม่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ จะทำให้  
ประเทศไทยมีโอกาสเข้าสู่ภาวะวิกฤตด้านพลังงาน เนื่องจากไทยมีแหล่งผลิตน้ำมันและแหล่งก๊าซธรรมชาติจำนวน  
จำกัด ต้องพึ่งพาการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศเป็นหลัก ดังนั้นทุกภาคส่วนจึงต้องช่วยกันอย่างเต็มที่ เพื่อให้  
พลังงานที่มีอยู่อย่างจำกัดมีเพียงพอที่จะใช้ได้ต่อไปในอนาคต

สำหรับโครงการเปลี่ยนโลกทุกวัน ภายใต้แนวคิด “7 วัน 7 พฤติกรรม ประหยัดพลังงาน” มีรูปแบบสามารถนำไป  
ปฏิบัติได้ง่ายและทำต่อเนื่องได้ทุกวัน ได้แก่ 1.เปลี่ยนมาใช้เชื้อเพลิงทางเลือก โดยใช้ น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91, 95,  
E20, E85,Bio diesel 2.เปลี่ยนมาใช้ระบบขนส่งมวลชน โดยนั่งรถโดยสารสาธารณะ 3.เปลี่ยนเวลาในการใช้ชีวิต  
โดยเลี่ยงการเดินทางในชั่วโมงเร่งด่วน 4.เปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้าเบอร์ 5

5.เปลี่ยนมาใช้ยามีลิมิต โดยขับรถไม่เกิน 90 กม./ชม. 6.เปลี่ยนจากเปิดทิ้งมาปิดเมื่อไม่ใช้ โดยปิดไฟฟ้าน้ำ  
แก๊ส เมื่อไม่ใช้ 7.เปลี่ยนมาปรับใช้ตามคำแนะนำ โดยปรับอุณหภูมิแอร์เป็น 26 องศา เป็นต้น

“ปัญหาความมั่นคงด้านพลังงานของไทย เป็นปัญหาที่สะสมอย่างยาวนาน และเป็นปัญหาที่คนไทยมองข้าม กระทรวงพลังงานจึงต้องการให้คนไทยมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่องทุกวัน ไม่ใช่ทำแค่วันใดวันหนึ่ง โดยทำให้ทุกวันเป็นวันประหยัดพลังงานตามแนวทาง 7 วัน 7 พฤติกรรมประหยัดพลังงาน หากทุกคนช่วยกันอย่างจริงจัง จะช่วยสร้างความยั่งยืนในการใช้พลังงานของประเทศ รวมทั้งลดการสูญเสียเงินจำนวนมหาศาลจากการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศ” ปลัดกระทรวงพลังงานกล่าว

นายสุเทพ กล่าวว่า โครงการเปลี่ยนโลกทุกวัน นอกจากจะมุ่งเน้นปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดใช้พลังงานแล้ว ยังเป็นการสานต่อหนึ่งในยุทธศาสตร์ของกระทรวงพลังงานที่ต้องการให้คนไทยหันมาใช้พลังงานทดแทนเป็นพลังงานหลักของประเทศ เนื่องจากเป็นเชื้อเพลิงสะอาด ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม และช่วยลดภาวะโลกร้อน อีกทั้งยังช่วยเกื้อหนุนรายได้เกษตรกรและยกระดับราคาพืชผลเกษตรที่นำมาผลิตพลังงานทางเลือกได้อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม โครงการเปลี่ยนโลกทุกวันยังได้จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อสร้างการรับรู้และกระตุ้นให้ประชาชนหันมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดใช้พลังงาน รวมทั้งยังได้จัดทำเฟสบุ๊ค [www.facebook.com/saveenergyeveryday](http://www.facebook.com/saveenergyeveryday) ซึ่งผู้สนใจที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยชาติประหยัดพลังงานสามารถเข้าไปกดไลก์ในเฟสบุ๊คดังกล่าวได้ เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวและกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการเปลี่ยนโลกทุกวันได้ตลอดทุกวัน